

THÔNGIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Năm 2004 trôi qua với nhiều thành tựu đan xen thăng trầm và thử thách đối với nền kinh tế thế giới. Mặc dù phải đối mặt với các yếu tố không thuận như tấn công khủng bố, chiến tranh, giá dầu tăng liên tục, giá vàng tăng mạnh và đồng USD có xu hướng giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác ..., nền kinh tế thế giới trong năm 2004 được các chuyên gia kinh tế đánh giá là tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đạt được những thành tựu hết sức khả quan, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng thuộc loại cao trong khu vực (tăng khoảng 7,7%) và đã có những chuyển biến theo hướng hội nhập tích cực vào nền kinh tế thế giới theo đúng các lộ trình đã cam kết như Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, lộ trình gia nhập WTO, AFTA, ...

Hoà cùng tiến trình phát triển chung của đất nước, trong năm 2004 Ngân hàng Ngoại thương đã có những bước tiến vững chắc trên con đường đổi mới hoạt động. Sau 04 năm triển khai Đề án Tái cơ cấu, về cơ bản Ngân hàng Ngoại thương đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu đề ra. Nhờ đó, Ngân hàng Ngoại thương trở thành ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn để thực hiện thí điểm chủ trương cổ phần hoá trong ngành ngân hàng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào mọi hoạt động kinh doanh cho phép Ngân hàng Ngoại thương đa dạng hoá và hiện đại hoá các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Ngân hàng Ngoại thương luôn quan tâm áp dụng các mô thức quản lý và tác nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, phấn đấu đưa Ngân hàng Ngoại thương trở thành một tập đoàn tài chính hiện đại, đa năng, có vị thế trong và ngoài nước

Những nỗ lực đổi mới, phát triển của Ngân hàng Ngoại thương trong năm 2004 đã được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các định chế tài chính và bạn hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Năm 2004, Ngân hàng Ngoại thương tiếp tục 5 năm liền được tạp chí The Banker bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất trong năm”, được tạp chí EuroMoney và Global Finance Magazine trao tặng danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam”. Đây thực sự là nguồn động viên, khích lệ quý báu đối với Ngân hàng Ngoại thương trên con đường đổi mới, phát triển và hoà nhập vào cộng đồng tài chính quốc tế.

Bước sang năm 2005, Ngân hàng Ngoại thương sẽ phải nỗ lực hơn nữa để thực thi nhiều nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa bản lề trong tiến trình đổi mới và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương như hoàn thành các mục tiêu trong Đề án tái cơ cấu (2000–2005), triển khai đổi mới mô hình tổ chức và mô thức quản trị mới theo khuyến nghị của tư vấn trong khuôn khổ Dự án liên kết hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Ngoại thương do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Hà Lan tài trợ, chuẩn bị tốt điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện thắng lợi chủ trương cổ phần hoá theo chỉ đạo của Chính phủ.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Hoà Bình



Tổng Giám đốc
Vũ Viết Ngoạn

Với nền tảng vững chắc đạt được sau bốn năm triển khai Đề án tái cơ cấu, cùng quyết tâm đổi mới phát triển và đặc biệt với sự tin tưởng, hợp tác của các đối tác và bạn hàng trong và ngoài nước, Ngân hàng Ngoại thương chắc chắn sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, chương trình tái cơ cấu và sẵn sàng cho quá trình cổ phần hoá.

Nhân dịp này, thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cơ quan quản lý Nhà nước, các định chế tài chính, các bạn hàng trong và ngoài nước vì sự quan tâm hỗ trợ và hợp tác đầy hiệu quả trong từng chặng đường đổi mới và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương. Trong thời gian tới khi ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và Ngân hàng Ngoại thương nói riêng tham gia sâu rộng hơn vào quá trình hội nhập quốc tế, bên cạnh nỗ lực của bản thân, Ngân hàng Ngoại thương rất cần và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ hơn nữa của các Quý cơ quan và bạn hàng trong và ngoài nước. Về phần mình, Ngân hàng Ngoại thương cam kết sẽ thực hiện thành công định hướng đổi mới, phát triển “AN TOÀN – HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG” và tôn chỉ “LUÔN VÌ SỰ THÀNH ĐẠT CỦA KHÁCH HÀNG”.

Nguyễn Hoà Bình

Vũ Viết Ngoạn